



ปีที่ 40 ฉบับที่ 122 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมตักบาตร “พระนวกะ” 8 ธันวาคมนี้

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 121 รูป ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 121 คน มีพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โดยพักจำวัด ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม 2554

โดยพระนวกะจำนวน 121 รูป จะออกรับบิณฑบาตรตามสถานที่ต่างๆ ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้พระนวกะจะออกรับบิณฑบาตรภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมตักบาตรในวันดังกล่าวข้างต้น

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุนขอเชิญบุคลากร

เข้าร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน”

สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรสายสนับสนุน “มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน” เพื่อเป็นการเกิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 13.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลท่าจี้ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีกิจกรรมดังนี้

- พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ
- พิธีส่งมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ
- การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น ทำการพัฒนาภูมิทัศน์รอบสระบัว พร้อมด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ โดยรอบ และเก็บกวาดเศษวัสดุ และกิ่งไม้

จึงขอเรียนเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

“สิ่งดี ๆ ที่ UTS” (ต่อจากหน้า 2)

งานให้ทำทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น ทุกวัน ซึ่งสร้างความหนักใจให้กับอาจารย์ผู้เข้าอบรมพอสมควร เป็นเวลา 5 วัน เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ความรู้จากการอบรมมากจนกระทั่ง วันที่ 16 ตุลาคม 2554 อาจารย์ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 17 คนก็ได้ออกเดินทางโดยสารการบินไทยไปถึงสนามบินซิดนีย์โดยมีอาจารย์จาก UTS มาคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้คลายความตื่นตื้นจากการตรวจคนเข้าประเทศ หลังจากนั้นก็พาไปที่พัก ชื่อ Meriton Service Apartment เป็นตึกที่สูงมากอาจารย์กลุ่มของเราพักอยู่ชั้น 67,69,70 เมื่อขึ้นไปบนที่พักรสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองซิดนีย์ที่สวยงามมากในยามค่ำคืน วันรุ่งขึ้นเราต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัย UTS เป็นเวลา 20 นาที เมื่อถึง UTS ในวันที่ 17 ต.ค. 54 เริ่มปฐมนิเทศและแนะนำสถานที่ต่างๆใน UTS ได้แก่ Research and Innovation Office (RIO)

ลักษณะการทำวิจัยใน UTS มีลักษณะการทำวิจัยอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

1. Discover
2. Apply and Link
3. Develop commercialise

ผู้เขียนคิดว่าคล้าย ๆ กับเบญจวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชของเรา คือ การวิจัยเชิงพื้นที่ การวิจัยประยุกต์ และมีการวิจัยร่วมกับชุมชน โดยทางออสเตรเลียมีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานหรือบริษัท แหล่งทุนวิจัยต่างๆของนักวิจัยใน UTS ได้แก่ UTS internal grants เป็นแหล่งทุนที่เหมือนกับทุนภายในมหาวิทยาลัยของเรา โดยเป็นเงินทุนสนับสนุนไม่มาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำการวิจัย และผู้ที่ต้องการทำวิจัยหลังจบปริญญาเอก แหล่งทุนต่อมาในออสเตรเลีย คือ National Copetitive funding เป็นทุนวิจัยต่างๆของรัฐบาล เหมือน วช, ,สกว. ในประเทศไทยและแหล่งทุนอื่นๆ เช่น Consultancy เป็นต้น

นอกจากนี้นักวิจัยใน UTS ยังได้รับทุนจากการติดต่อกับต่างประเทศด้วย มหาวิทยาลัยของเราน่าจะมีการปรับตัวเพื่อวางแผนสู่ประชาคมอาเซียน (Asian Community) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้วย

ต่อหน้า 3

ส่วนรายละเอียดด้านอื่น ๆ ติดตามได้ในมหาชัยสารฉบับหน้า

แนะนำอาจารย์



ชื่อ นางสาวเตชิตา สุทธิรักษ์ ชื่อเล่น เต

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบัญชี

สาขาการบัญชี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร

ที่อยู่ในปัจจุบัน เลขที่ 212 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

“สิ่งดี ๆ ที่ UTS”

สุภาพร สุทิน

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับUniversity of Technology Sydney (UTS) ได้มีโครงการพัฒนาอาจารย์สายวิทยาศาสตร์ที่จบปริญญาเอกในประเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นการอบรมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 10-26 ตุลาคม 2554 นั้น ผู้เขียนเมื่อได้รับหนังสือจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประกอบกับตัวเองจบปริญญาเอกในประเทศ ไม่เคยผ่านการอบรมต่างประเทศมาก่อน เคยไปต่างประเทศไกลสุดก็ประเทศเวียดนาม และประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเป็นการไปนำเสนอผลงานวิจัยทุกครั้ง บรรยากาศเป็นวิชาการไม่ค่อยสนุกเพราะต้องเตรียมความพร้อมในการนำเสนอ และไปแบบนักวิจัยไม่ใช่นักท่องเที่ยว เมื่อครั้งที่ไปประเทศเวียดนามไปนำเสนอผลงานวิจัยที่โฮจิมินห์ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยระดับปริญญาเอกและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไปนำเสนอผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ประเทศลาวเพื่อประกอบขอตำแหน่งทางวิชาการ บรรยากาศประทับใจมากได้ทั้งความรู้และสถานที่ที่น่าสนใจในประเทศลาว รายละเอียดจะมาเล่าให้ฟังในฉบับต่อไป

ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปฝึกอบรมระยะสั้นที่ UTS ประเทศออสเตรเลีย รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญแล้ว อาจารย์หลายท่านสงสัยคิดว่าไปทำวิจัยหลังจากจบปริญญาเอก เมื่อท่านอธิการบดี อนุมัติให้ไปราชการต่างประเทศก็ต้องทำหนังสือขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ที่มีพื้นด้านหลังเป็นสีขาวเท่านั้น หนังสือเดินทางที่เคยใช้เล่มสีน้ำตาลใช้ไม่ได้ต้องใช้เล่มสีน้ำเงินเลยต้องไปทำหนังสือเดินทางใหม่ ซึ่งจะเข้าประเทศได้สะดวกกว่า หลังจากหนังสือวีซ่าผ่านแล้ว ก็กลับมาเคลียร์งานที่มหาวิทยาลัยให้เสร็จไม่ว่าจะเป็นงานตรวจข้อสอบ และส่งเกรดให้ทันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงใกล้ปิดภาคเรียน จะได้ไม่มีอะไรค้างคั่งกังวลใจหลังจากส่งคะแนนเรียบร้อยก็เตรียมจัดกระเป๋าเดินทาง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กระเป๋าเดินทางจากรุ่นพี่ ผศ.ดร. ศุภวรรณ พรหมเพรา ที่เคยมีประสบการณ์ผ่านการอบรมจาก UTS คอยให้คำแนะนำและเตรียมตัวที่จะไปอบรมที่ UTS ก่อนล่วงหน้าเป็นการดีว้ก่อนเดินทาง

การอบรมทางวิชาการในครั้งนี้ แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 อบรมภายในประเทศ ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2554

ช่วงที่ 2 อบรมต่างประเทศ ณ University of Technology , Sydney (UTS) ช่วงที่อบรมภายในประเทศวันแรก ท่านอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมาแนะนำและต้อนรับเพื่อไม่ให้คณะอาจารย์ตกเครื่องบิน เพราะอาจารย์ทั้งหมดที่ไปครั้งนี้ไม่มีประสบการณ์ในการไปต่างประเทศมาก่อน หลังจากนั้นจะมีวิทยากรจาก UTS คือ Professor Anthony Baker ประเทศออสเตรเลียมาเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับสอนการตอบสนองของนักเรียน และให้ทำกิจกรรมกลุ่มมีการนำเสนอเป็นรายเดี่ยวและรายกลุ่มและมอบหมาย



พอกเที่ยง

บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พอกเที่ยงประจำวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปี
เถาะ

ปีนี้ประเทศไทยเจอแต่เรื่องร้ายๆมาโดยตลอด แต่เดือนธันวาคม ยังคงเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรม
“เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในหลายรูปแบบ ที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวานนี้ มีพิธี
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 84 รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี ต่อด้วยกิจกรรมในภาคค่ำมีพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ บริเวณซุ้มประตู 1

ที่คณะมนุษยฯ ก็จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเช่นกัน ในวันที่ (2 ธ.ค.) กิจกรรมในภาคเช้าเริ่มตั้งแต่วเวลา
10.30 น. โดยการทำบุญคณะ นิมนต์พระสงฆ์ฉันเพล 5 รูป ณ ห้อง 415 หลังจากนั้นจะรับประทานอาหารร่วมกัน
ณ ได้อาคาร 27 (อาคารศิลปกรรม) โดยหลักสูตรต่างๆในคณะจะนำมาอาหารมาร่วมกิจกรรมกันพร้อมเพรียง

ขยับมากิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันที่ 4 ธันวาคม สโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากรสายสนับสนุน “มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน” เพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 13.30 น. ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และ
หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ พิธีส่งมอบเรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ การบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน เช่น ทำการพัฒนาภูมิทัศน์รอบสระบัว ฯลฯ ขอเชิญ
บุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 5 ธันวาคม อธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนของผู้บริหาร คณาจารย์ และข้าราชการ ไปร่วม พิธี
สดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคค่ำบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พร้อมใจกันไปร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าเมือง

ยัง..ยังไม่หมดสำหรับกิจกรรมดีๆที่จะร่วมทำเพื่อจะถวายแด่พ่อหลวงของเรา วันพุธที่ 7 ธันวาคม นี้ ขอ
เชิญ คนที่ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี มีใจเป็นกุศล มาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เจ้าหน้าที่จาก
กาชาดจะมารับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.30 -11.30 น. ได้กองพัฒนานักศึกษา งานนี้ฝ่ายพยาบาล กองพัฒนา
นักศึกษา เป็นเจ้าภาพค่ะ

ต่อด้วยวันที่ 8 ธันวาคม จะมีพิธีตักบาตรพระนวกิจ ซึ่งเป็นพระที่อุปสมบทใน โครงการอุปสมบทเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ จำนวน 121 รูป
จะมารับบิณฑบาตภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 06.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงาน
อธิการบดี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมตักบาตรในวันดังกล่าวข้างต้น

ปิดท้ายข่าวพอกเที่ยงวันนี้ ด้วยข้อคิดดีๆ “หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กน้อย” สวัสดีค่ะ

